

# Tập đoàn Đại Dũng và BIDV ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

17:11 19/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 19/11/2024, Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (DDC) và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2024 - 2029, đồng thời ký kết hợp đồng tín dụng xanh tài trợ dự án Nhà máy Cơ khí Công nghệ cao Nghi Sơn.**

Theo nội dung ký kết, BIDV sẽ cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tài trợ vốn lưu động, vốn trung dài hạn cho các hoạt động phát triển trong lĩnh vực xây dựng, tài chính, các dự án bất động sản, dự án sản xuất, liên danh... mà DDC tham gia với vai trò là chủ đầu tư, tổng thầu, nhà thầu, nhà thầu đứng tên liên danh hoặc thành viên trong liên danh.



*Đại diện lãnh đạo hai bên thực hiện nghi thức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.*

Đặc biệt là hoạt động cung ứng nguồn vốn cho dự án Nhà máy cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn mà

DDC đang triển khai tại Thanh Hóa. Đây là dự án được thiết kế, xây dựng và vận hành đáp ứng các tiêu chí đạt chuẩn LEED Gold.

Đồng thời, DDC sẽ được BIDV tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn tài chính tài trợ cho các dự án sẽ triển khai trong thời gian sắp tới... Đặc biệt là các dự án đáp ứng các tiêu chí trung hòa carbon, giảm thiểu phát thải và tác động tiêu cực đến môi trường.

Các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa BIDV và DDC phù hợp với định hướng phát triển bền vững mà hai bên nỗ lực triển khai trên cơ sở nền tảng các nguồn lực được chuẩn bị bài bản, tiếp tục đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác lâu dài và sâu rộng của hai bên trong giai đoạn tới.

Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc DDC cho biết, chúng tôi đã hoạch định chiến lược tăng trưởng dài hạn và tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững trong chương trình hành động cho từng giai đoạn tăng trưởng cụ thể. Qua đó, các nguồn lực không ngừng được phát triển, được quản trị tối ưu nhằm chinh phục các mục tiêu tầm cao.

Do đó, DDC đã và đang không ngừng nâng cấp chuỗi cung ứng đạt chuẩn LEED Gold, đáp ứng các tiêu chí CBAM để thâm nhập sâu rộng thị trường châu Âu, đồng thời tập trung vào các dự án tuân thủ trung hòa carbon từ giai đoạn lựa chọn nguyên vật liệu thân thiện môi trường đến quá trình chế tạo, thi công, lắp dựng và đi vào vận hành.



*Ghi thức ký kết hợp đồng tín dụng xanh tài trợ dự án Nhà máy cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn.*

Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV cho biết, trong nhiều năm qua, ngân hàng đã khẳng định vị thế tiên phong trên còn đường định vị thương hiệu “Ngân hàng xanh”. Ngoài việc ban hành khung khoản vay bền vững, khung trái phiếu xanh...tạo tiền đề triển khai các gói tín dụng xanh, chương trình tài trợ vốn ưu đãi cho các dự án công trình xanh...BIDV cũng là tổ chức đầu tiên phát hành thành công trái phiếu bền vững tại thị trường trong nước với 3.000 tỷ đồng trái phiếu tự nguyện tuân thủ theo hướng dẫn trái phiếu bền vững của Hiệp hội thị trường vốn quốc tế (ICMA) và huy động được 5.000 tỷ đồng tiền gửi xanh để tài trợ cho các dự án xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, mang lại tích cực cho môi trường và xã hội.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa BIDV và Đại Dĩnh đánh dấu bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hai bên trong giai đoạn mới. DDC và BIDV khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống sẵn có, tạo dựng quan hệ hợp tác ở tầm cao mới, phù hợp với mục tiêu chiến lược của các bên trong tương lai.

Đặc biệt, trong các thỏa thuận hợp tác, BIDV sẽ là đơn vị tài trợ vốn cho dự án Nhà máy công nghệ cao Nghi Sơn đang được DDC triển khai xây dựng tại Thanh Hóa.

Các nội dung quy định trong thỏa thuận hợp tác là cơ sở để cả hai cùng xúc tiến các hoạt động hỗ trợ lẫn nhau, tối ưu hóa tiềm năng và phát triển các hoạt động kinh doanh trên thị trường trong nước và quốc tế.

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/tap-doan-dai-dung-va-bidv-ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-toan-dien>